

คิดว่า “แพงเกินไปแล้ว หรือยัง”... (SITHAI)

ที่มาที่ไป ...

เจอข้อความจั่วหัวแบบนี้ แน่نونครับ หลายท่านตอบทันทีว่า “แพงไป” หรือบางท่านอาจจะถึงกับบอกว่า “แพงมากกกกก” เพราะขึ้นมาจาก 7+/- เมื่อปลายปีที่แล้ว... นี่ถ้าให้ซื้อแถวๆ 10+/- ท่านก็ว่า น่าสนใจอยู่หรือ หรือ อาจจะแถวๆ 12+/- ก็ได้ “ทำไม ไม่บาดตา” ครั้นจะมาให้บาดตาตอนนี้ ท่านก็อาจจะบอกว่า “กลัวบาดจนเลือดเข้าตา” เหนือเมฆเจอแบบนี้มาแยะแล้วละครับ และก็เชื่อได้เลยว่า ถ้าราคาขึ้นมาจากระดับ 7+/- จนถึงระดับ 10+/- แล้วเหนือเมฆบอกว่าบาดตาใครๆ ก็ต้องบอกว่า แพงแล้วเช่นกัน... หรือเอาตอนที่ขึ้นมาจากระดับ 10+/- จนถึง 14+/- ...แล้วลงไป 12+/- ถ้าเหนือเมฆบอกว่าบาดตา ก็น่าจะแน่นอนอีกเช่นกัน ต้องมีบอกว่า “มันขึ้นไปแล้วนะ จบแล้วมั้ง”... แบบนี้ หรือทั้งหมดทั้งมวลนี้ สุดท้าย ท่านนักลงทุน นักเก็งกำไร หรือจะใครๆ ก็ตามที่อยู่ในการหุ้น ก็จะต้องมาถามว่า “SITHAI มีอะไร” หรือ “SITHAI มีข่าวอะไรมัย” ... แล้วนั้น ก็จะมาไปตีฝ้ายวิเคราะห์ หรือไม่ก็หาบทวิเคราะห์ในตัวตน SITHAI กันยกใหญ่... ถ้าโบรกไหนไม่ได้ทำไว้ อันนี้ย่อมเป็นธรรมดาครับ ท่านนักลงทุน ท่านนักเก็งกำไร อาจจะบ่นหรือไม่ก็กล่าวแบบต่าหนี นิดๆ หน่อยๆ ให้เจ้าหน้าที่การตลาดฟังไป... แล้วไม่ต่อไป ก็จะไปตกอยู่ที่นักวิเคราะห์ ที่จะต้องรับสารการบ่นต่อหรือดีไม่ดี ก็ถือกรูปแบบหนักกว่านั้นก็ได้อีก... สรุป จะแพงหรือไม่แพงนั้น ปัจจัยทางเทคนิคไม่รู้ เซอร์กัันแต่ว่า มีสัญญาณซื้อ หรือ ซื้อแพง เพราะอ่านแล้ว มีสัญญาณขายแพงกว่าได้ ก็น่าสนใจแล้วครับ

SITHAI - ถ้าจะย่อ ก็ขอเก็บ(ยาว) ...

แนวโน้มระยะสั้น ... (ภาพบน) แต่ถ้าจะเก็งกำไรระยะสั้น เห็นรูปแบบโครงสร้างนี้แล้ว คงไม่ต้องกล่าวอะไรกันมาก เห็นมาแยะและการผ่านระดับ 17.0 ในวันวานขึ้นมานั้น ช่วงบ่ายๆ เห็นนิ่งอยู่นาน จนมีคนมาเจอเข้าให้ ก็ไล่ราคาขึ้นขึ้นมาจาก 17.3 ไปปิด 18.0 โน่นเลย... ดังนั้น ราคา 18.0 ลงไปจนถึง 17.3 (ถ้าจะมีให้) ก็ยังน่าสนใจ แล้วลองดูจะเอาเป้าหมายเท่าไร ตามทฤษฎี (จะนับจาก 10 หรือ จาก 12 ก็ได้)

ภาพโครงสร้างหลัก ... (ภาพล่าง) จากรูปโครงสร้างนี้นั้น เป้าหมายอยู่ที่ 20-22 ซึ่งเป็นพื้นที่ที่ต้องกล่าวไว้ว่า ถ้าผ่านไปได้เมื่อไร การมองยาวๆ ก็เป็นอะไรที่ที่น่าสนใจ Technical อาจจะ Turnaround

สรุปการให้คำแนะนำ ... มองแนวโน้มโดยรวม อยู่ในเชิงบวก

กลยุทธ์ ... ตามน้ำได้ หรือ ถ้าวันนี้มี 18.0-17.3 แล้วไม่ขึ้น ก็ถือได้

